



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก  
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๘  
พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดการกลั่นกรองความเหมาะสม  
เบื้องต้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสม  
เบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร รายละเอียดดังนี้

**๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น**

ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

**๒. เอกสารที่จะต้องนำมาในวันประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ดังนี้**

๒.๑ บัตรประจำตัวผู้สมัคร

๒.๒ แผนการนิเทศการศึกษา จำนวน ๖ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม สำเนา ๕ เล่ม) ให้รับรองความ  
ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อในฉบับสำเนาทุกฉบับ

๒.๓ สื่อที่จะนำเสนอตามรูปแบบของตนเอง นำมามอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนจะทำการประเมิน  
อย่างน้อย ๑๕ นาที

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให้ถือว่าผู้นั้น  
ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว  
ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทศพร ถือพุดซา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๙๐๐๑	นางสาวเกษมศรี ศุภสรณาคม
๒	๐๑๙๐๐๒	นางสาวดลพร พุยศิริ
๓	๐๑๙๐๐๓	นางสาวปภาชีวัน ธนวัฒน์นกร
๔	๐๑๙๐๐๔	นายยุทธพล สະและหมัด

